
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ 
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

ณ หองบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 
 
วาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๑  การประชุมเพื่อหารือเก่ียวกับแผนยทุธศาสตร งบประมาณ และการตรวจสอบ 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

            ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี ้
             ๑.  มหาวิทยาลัยนาจะมีการประชุมเพื่อพบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นรวมกันใน
เร่ืองนี้ ระหวางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศนูย สํานัก และสถาบัน 
  ๒.  ทุกคณะควรมีแผนในการพัฒนางานผลิตบัณฑิต และงานวิจัยไวลวงหนา 
ซ่ึงจะชวยใหการจัดสรรงบประมาณในปตอไปงายขึ้น   
  ๓.  ควรจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
เนื่องจากผูทรงคุณวุฒหิลายทานอยูตางจังหวัด และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
  ๔.  ผูบริหารควรไปคิดหาวิธีการลวงหนาวา  หลังจากที่สภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
รําไพพรรณีเหน็ชอบ  (ราง)   แผนยุทธศาสตรและตัวบงชีซ่ึ้งจะมีการหารือในการประชุมสัมมนา   
คร้ังนี้แลว  ผูบริหาร คณะ ศนูย สํานัก สถาบัน ควรจะเตรยีมคิดแผนหรอืโครงการรองรับไวสําหรับ
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ มีโครงการใดที่ดําเนนิการแลวมีอุปสรรคและปญหาอยางไร  แตละคณะ 
มีวิสัยทัศนอยางไร  ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ตองเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
  ๕. การประชมุสัมมนาในวนัดังกลาว  ควรหารือเกี่ยวกับเปาหมายในการจัดสรร
งบประมาณและควรคํานึงถึงความสอดคลองและตรงตามแผนที่วางไว   ดังนัน้กอนทีจ่ะมกีารจดัสรร
งบประมาณลงสูแผน มหาวิทยาลยัตองหาจดุเนนใหชัดเจนกอน   และควรคํานึงถึงความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรที่มีการปรับเปลี่ยนใหมกอน  มิฉะนั้นจะเปนการจัดสรรงบประมาณแบบเดิม   

            มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ และอธิการบดีรับขอเสนอแนะจากที่ประชุม   

วาระท่ี ๒  เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ๒.๑  (ราง) ยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ และวาระที่ 
๒.๒ (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๑ 



๒ 

   
 
  สืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ 
๒/๒๕๕๐ เมือ่วันที่ ๒ มนีาคม ๒๕๕๐ มขีอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทบทวนยุทธศาสตรของ 
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบนั  และเมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐  
ผศ.วรวรรณ  สังแกว รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันา ไดดําเนนิการจัดประชมุเพื่อปรับปรุง
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย    และในการประชุมดังกลาวไดเรียนเชญิคณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารยที่สนใจเขารวมประชุมดวย 

  สาระสําคัญท่ีไดจากการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๒ - ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๐ มีดังนี ้
๑. ไดมีการทบทวนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย จากขอความเดิม “มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรําไพพรรณีเปนอุทยานการเรียนรู  Learning park ที่ทันสมัย แหงอนุภูมิภาคตะวนัออก 
ที่มุงเนนการบรูณาการภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากล  เพื่อสรางชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง 
และยั่งยืน” โดยที่ประชุมไดมีการเพิ่มเตมิคําวา “และสังคม” ในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

๒. ไดพันธกจิ ๖ พันธกิจ และยทุธศาสตร ๗ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

พันธกิจ  
๑.  ผลิตบัณฑติและพัฒนาบคุคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรูและความสามารถ 

ที่พึงประสงค 
  ๒.  วิจยัและพฒันาเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  ๓.  บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความตองการของชุมชนและ
สังคม 
  ๔.  ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสรางสรรคความ
เขมแข็งทางวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ๕.  บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๖.  ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคณุภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

  ยุทธศาสตร 
๑. พัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑติตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
๒. เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
๓. พัฒนาบริการวิชาการแบบมสีวนรวมบนพืน้ฐานความตองการของชุมชน 
 



๓ 

๔. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสรางสรรค 
ความเขมเข็งทางวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
  

๒.     อธิการบดีแจง (ราง) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  และ 
         แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

          มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ พรอมกับเสนอแนะดงันี ้
 ๑.   ควรจะนาํเรื่องนีห้ารือในการประชุมเพือ่พัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   

ในวนัที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ดวย   
๒.  ควรจะแจกเอกสาร (ราง) แผนยุทธศาสตรฉบับที่ ๒ ใหคณะกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารไดศึกษากอนการประชุมวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๐ และ
ใหคณะ ศูนย สํานัก ไปดําเนินการศึกษาแผนงาน โครงการ และตัวบงชี้ที่ปรากฏในแผนนี้ ถาไมเห็น
ดวยก็เสนอแกไขไดในวันประชุมสัมมนา 

๓. นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา การจัดทําแผนและงบประมาณควรมีความ 
สอดคลองกัน คณะกรรมการจัดทํารางนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
การเงินมหาวิทยาลัยควรจะมีสวนชวยในการดูแผนงานและงบประมาณดังกลาววา มีความ
สอดคลองกันหรือไม  

๔.   ควรจะจัดสวัสดิการใหนักศึกษาบาง เชน มีการใหทุน มีการจัดชมรม และจัด 
สภาพแวดลอมใหกับนักศึกษา เพื่อสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค 

๕.  ควรคิดหากลยุทธที่จะทําใหมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
๖.  ควรปลูกฝงนักศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรู มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงาม โดยอาจจะใชวิธีการสอนและสอดแทรกเรื่องนี้ไวในการเรียนการสอน 
  ๗.  มหาวิทยาลัยมีทิวทัศน  และพระตําหนักที่สวยงาม  เหมาะสมที่จะเปนแหลง 
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  อีกทั้งยังมีสนามกอลฟที่สวยงาม มหาวิทยาลัยควรจะใชจุดเดนเหลานี้เปน
จุดขายของมหาวิทยาลัย และสรางใหเปน Learning Park  หรือ Park University ได ส่ิงเหลานี้จะ
สําเร็จได ฝายบริหารควรจะไปศึกษาแนวทางใหเร่ืองนี้เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๘. ศ.พิเศษยุวัฒน วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอแกไข พันธกิจที่ ๑  
ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการที่ ๑๔ “ขอที่ ๑๐ ใหทุนหรือสงเสริมใหอาจารยไดรับทุนเพื่อศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ” ควรยายไปยุทธศาสตรที่ ๗  สงเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําการใหมีประสิทธิภาพ และพันธกิจที่ ๔ ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการที่ ๗ 
“สงเสริมการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ



๔ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ” ควรยายไปอยูที่พันธกิจที่  ๒  และยุทธศาสตรที่  ๒  เพิ่มขีด
ความสามารถดานการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  

๙. นายกฤษณ เจียมโฆสิต ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เสนอใหแกไข คําวา “พระบรมราชินยานุสาวรีย” ที่ปรากฏในยุทธศาสตรที่ ๔ ใหถูกตอง 

 
๓.      โครงการฟนฟูขยายพันธปะการัง ดวยทอ PVC คืนสูทองทะเลไทย 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
การฟนฟูและขยายพันธุปะการัง เปนผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงมีสวนในการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเสนอชื่ออาจารยประสาน 
แสงไพบูลย อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อขอรับทุนนักเทคโนโลยีดีเดนอยาง
เรงดวน  เพราะจะมีการพิจารณาคัดเลือกกอนเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ 

มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ  

๔.     ขอเชิญรวมงานบําเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา วันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจา 
รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชการที่ ๗ 

มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ และนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา มหาวิทยาลัย 
ควรจะจัดทําตารางกําหนดการจัดงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยไวตลอดท้ังป พรอมกับแจงให
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดวางแผน
และเขารวมงานสําคัญของมหาวิทยาลัยได 

๕. สรุปการใชจายงบประมาณแผนดิน งบบํารุงการศึกษา และงบการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
ระยะ ๖ เดือน ประจําป ๒๕๕๐ 

   มติท่ีประชุม  มีมติรบทราบ พรอมท้ังตั้งขอสังเกตดังนี้ 
รายงานดังกลาว   ไดนําเสนอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ แลวครั้งหนึ่ง   

ที่ประชุมใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหรวดเร็วกวาในปจจุบัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณแผนดิน ในสวนของงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงมีการ
เบิกจายเงินงบประมาณแผนดินเพียง ๙ เปอรเซ็นต อาจารยนนธวัช  ผลวัฒนา ช้ีแจงวา  งบประมาณ
ของคณะวิทยาการจัดการ ประมาณ ๕ ลานบาท ซ่ึงเปนงบประมาณการกอสราง ขณะนี้พัสดุกําลัง
ดําเนินการสอบราคา      คาดวาจะเบิกจายไดทันเวลา สําหรับงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ถาไมสามารถเบิกจายเงินไดทันเวลา ก็ควรจะกันเงินไวเปนเงินเหลื่อมป 
 



๕ 

๖. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง ผลการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

๗. (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

   มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

๘. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

   มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ พรอมกับเสนอแนะวา การประชุมคร้ังนี้มี 
ความสําคัญมาก จึงขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดหัวขอการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหารือในการประชุมดังกลาวดวย 

๙. แผนธุรกิจสนามกอลฟ 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตดังนี้ 

   เอกสารประกอบการรายงานความคืบหนาแผนธุรกิจสนามกอลฟในวันนี้ มีความ 
ไมสอดคลองกับขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงตองการแผนธุรกิจ 
เพื่อจะไดใชประกอบการพิจารณาความคุมทุนของธุรกิจสนามกอลฟของมหาวิทยาลัย 

   มติท่ีประชุม มีมติใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัยไปทบทวน ดําเนินการ ตามมติ 
และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในครั้งท่ีมีการ
พิจารณาแผนธุรกิจและเสนอซื้อรถตัดหญา 

๑๐. คดีดําหมายเลข ๑๖๑/๒๕๔๙ ระหวาง ผศ.ณรงค โพธิ์สามตน ผูฟองกับสภามหาวิทยาลัย          
 ราชภัฏรําไพพรรณี และพวกรวม ๓ คน ซ่ึงเรื่องนี้อยูในระหวางรอวันนัดพิจารณาคดี 

   มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ  

๑๑. (ราง)ประกาศ เร่ือง การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการสงผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง 
 วิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

   มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 



๖ 

๑๒.   (ราง) ประกาศ เร่ือง มาตรฐานภาระงานของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. . 

   มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๑๓.    การทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแยกเลม)  

   มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ  

๑๒. รายงานความกาวหนาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
 อธิการบดี และคณบดี คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สรุปตามหัวขอ

ดังตอไปนี้ 
   ๑. การตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
   ๒. โครงการรวมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
(ทุนนักศึกษาเกง ๘๐ ทุน) 
   ๓. การทบทวนยุทธศาสตรใหม 
   ๔. ดานการเงิน 
   ๕. ดานการใชจายงบประมาณ 
   ๖. ดานสารสนเทศ 
   ๗. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) มหาวิทยาลัยควรแกไขปญหาการเบิกจายเงินประมาณใหรวดเร็วกวาในปจจุบัน 
๒)  แตละหนวยงานควรจะมีแผนในงานใชงบประมาณเปนอยางด ี
๓) การกระจายงานงาน บัญชี การเงิน และพัสดุ และระบบตรวจสอบภายในไปสู 

คณะนั้น คณะกรรมการติดตาม ใหจัดหาเจาหนาที่เพิ่มเติม จํานวน ๓ อัตรา ซ่ึงที่ประชุมไมเห็นดวย
กับการรับเจาหนาที่เพิ่ม จึงเสนอแนะวาควรจะติดตามวาผูที่ปฏิบัติหนาที่นี้มีปญหาอยางไร 
อธิการบดีขอรับขอเสนอของคณะกรรมการ พรอมทั้งจะปรับปรุงการทํางานและพัฒนาบุคลากรให
รองรับงานดังกลาวไดโดยไมตองเพิ่มบุคลากร 

๔) อธิการบดีเห็นดวยกับการที่คณะมีระบบการบริหารจัดการเอง ซ่ึงในอนาคต 
ควรจะตองไดรับการพัฒนา อยางไรก็ตามคณะคงตองชวยกันหาบุคลากรมาชวยงานพัสดุ การงิน 
และบัญชีเอง เพราะมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจํากัด และอธิการบดีรับที่จะประสานเพื่อหา
ผูเชี่ยวชาญดานพัสดุ การเงิน และบัญชี กับทางจังหวัดจันทบุรี มาฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของคณะ 
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๕) สําหรับเรื่องเงินประจําตําแหนงของบุคลากรสายอาจารยที่จะมาดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในนั้น ที่ประชุมไมขัดของ และใหอยูในดุลพินิจของ
อธิการบดี 

มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๑๓. โครงการทุนนักศึกษาเรียนดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

    ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
    ๑.   หลังจากที่โครงการนี้เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแลว  ขอใหนําเสนอ 
รายละเอียดของโครงการเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบดวย 
    ๒.  ควรนําโครงการนี้บรรจุไวเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในปถัดไปดวย วิธีการคือ ทุกคณะจะตองจัดทําแผนวา คณะมีความตองการนักศึกษาสาขาใด เนน 
พัฒนาสาขาใด และเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาเรียนแบบ Open House  ใหสมัครเรียนฟรี มีการ 
รณรงคหาทุนเปนตน 

 ๓. โครงการนี้ถาจําเปนตองใชงบประมาณสนับสนุนบางสวน ใหขอ 
อนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแตมีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบการเสนอขออนุมัติ 
งบประมาณ 
    ๔.  รศ.พิชนี  โพธารามิก  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงใหทราบวา  จะนําเรื่องเสนอ 
ในการประชุมสมาคมชาวจันทบุรี  ในวันเสารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี  

มติท่ีประชุม มีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบเรื่องนี้ในหลักการ  

   ๒. มีมติแตงตั้งคณะกรรมการ พรอมท้ังมอบหมายใหคณะกรรมการชุดนี้ 
ไปดําเนินการและพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานดานตาง ๆ ตามสมควร ตลอดจน
วางแผนการดําเนินโครงการนี้ดวย คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้ 
   ๑. รศ.พิชนี  โพธารามิก   ประธานกรรมการ 
   ๒.  อธิการบดี    กรรมการ 
   ๓.  ประธานหอการคาจังหวดัจันทบุรี    กรรมการ 
   ๔.  ศ.สิริวัฒน  วงษสิริ   กรรมการ 
   ๔.  นายกฤษณ  เจียมโฆสิต  กรรมการ 
   ๕.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
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   ๖.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๗.  นายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

      สวนรายละเอียดของโครงการนี้ ถามีความชัดเจนแลว  ควรนําเสนอ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพื่อรับทราบอีกคร้ัง  

๑๔. ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคาร ๖ คณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม)  
 จากงบประมาณคงคลัง ๙๐๙,๖๐๐ บาท 

   มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

๑๕. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยการเบิกจายเงินงบประมาณ  
 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เพื่อการบริการวิชาการ พ.ศ. ... 

   มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 

๑๖. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
   ๒.  หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 
   ๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
   ๔.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร 
   ๕.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
   ๖.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

   มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. ควรพัฒนาอาจารยในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกใหตรงตามสาขา 

อยางตอเนื่องในระยะ ๓ หรือ ๕ ป  เพื่อเปนศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
๒. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตนักศึกษาปที่ ๑  

ถึง ช้ันปที่ ๔  
๓. อาจารยประจํา  และอาจารยประจําหลักสูตรควรมีสัดสวนที่เหมาะสม   

และตรงตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๗. ขอความเห็นชอบหลักสูตรของคณะครุศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตร สาขาสังคมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)  
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๑๘. ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร คร้ังท่ี ๔ ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๙  

   มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาจํานวน ๔๙ รายตามบัญชีรายชื่อ  

๑๙.   (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏรําไพพรรณี 

   ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตดังนี้ 

   ควรจะมีหนวยงานวิจัยและโครงการบัณฑิตศึกษาในโครงสรางการแบงสวน 
ราชการของมหาวิทยาลัยดวย และขอใหอธิการบดีรับขอสังเกตนี้ไปพิจารณาในโอกาสตอไปดวย 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหมีการแบงสวนราชการ 

๒๐.      โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการ พรอมกับขอสังเกตวา เร่ืองนี้เปนเรื่อง 
สําคัญอยางยิ่ง รายละเอียดประกอบการพิจารณาจะตองครบถวน จึงขอใหผูท่ีเก่ียวของในเรื่องนี้
เสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร และขอบังคับที่สมบูรณและเสนอตามขั้นตอนที่
ถูกตองอีกคร้ัง 

๒๑.      สถานภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

๒๒.    รายงานกิจกรรม ประจําเดือน มีนาคม และเมษายน ๒๕๕๐ 

              มติท่ีประชุม   มีมติรับทราบ 

๒๓.    รายงานงบเดือน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม และ 
             เมษายน ๒๕๕๐ 

               มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

๒๔.    กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๕/๒๕๕๐ ในวันท่ี  
             ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  หองบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 



๑๐ 

๒๕.  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๒๖.  ประธานแจงเตือนกําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
        ในวันท่ี ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๐  

  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

 


